

# PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

✎ KS. VŨ NGỌC TỬ

PGD. Sở Công thương Vĩnh Long

Thực hiện Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 01/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025, Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Đề án Tái cơ cấu ngành công thương tỉnh Vĩnh Long giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số: 1759/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh).

**Quan điểm chỉ đạo tái cơ cấu ngành công thương:** Nhằm nâng cao năng suất và giá trị gia tăng của từng ngành; bố trí nguồn lực cho việc phát triển các ngành kinh tế ưu tiên và các địa bàn kinh tế trọng điểm; gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp; gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế và hướng tới hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp thông lệ quốc tế; chú trọng việc đổi mới công nghệ và bảo vệ môi trường; chuẩn bị một số giải pháp nền tảng đón đầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đề án đề ra mục tiêu tăng trưởng sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12%/năm; giai đoạn 2021 - 2025 là 12,1%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 là 12,6%/năm, nhằm thực hiện

các chỉ tiêu phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GRDP, nâng tỷ trọng khu vực này lên 32,60%.

Sẽ thu hút đầu tư, phát triển các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng của tỉnh.

**Về định hướng tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực chủ yếu:** Đề án chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường kinh doanh, thúc đẩy công nghiệp tăng trưởng bền vững; tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là chuyển đầu tư công vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển công nghiệp; tái cơ cấu các lĩnh vực, các ngành ưu tiên.

Trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đề án *tập trung phát triển một số ngành công nghiệp ưu tiên*, trong đó, chú trọng những ngành công nghiệp gắn với nông nghiệp, tinh ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống (nhất là các ngành công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp như chế biến nông sản, thủy sản). Phát triển công nghiệp trên cơ sở gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ gạo, khuyến khích và hỗ trợ cho các doanh nghiệp chế biến có quy mô nhỏ và vừa đổi mới công nghệ và thiết bị, chuyển dần từ chế biến thô sang chế biến tinh.

Bên cạnh đó, đề án cũng ưu tiên phát triển công nghiệp dệt may, da giày và công nghiệp hóa chất, dược phẩm. Khuyến khích doanh nghiệp ngành dệt may, da giày đổi mới thiết bị và cải tiến công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh theo chuỗi cung ứng từ sản xuất sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất, may, thiết kế để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm dệt may, da giày.

Đối với công nghiệp hóa chất, dược phẩm, mở rộng quy mô sản xuất phù hợp, đầu tư có chiều sâu, từng bước đổi mới công nghệ, thiết bị lên ngang tầm với trình độ tiên tiến trong khu vực để sản xuất các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, giai đoạn 2016 - 2020, khuyến khích đầu tư nâng cấp và xây dựng thêm các dây chuyền sản xuất viên nang rỗng, xây dựng phân xưởng viên nang dầu cá, xây dựng phân xưởng thuốc tân dược viên theo tiêu chuẩn GMP công suất 8 tỷ viên/năm.

Ngành công nghiệp hỗ trợ cũng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển các ngành công nghiệp của tỉnh Vĩnh Long, đề án định hướng ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ như công nghiệp chiếu xạ, công nghiệp cơ khí, công nghiệp bao bì, đóng gói phục vụ cho sản xuất các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh.

Mặt khác, theo xu hướng chung của thế giới, định hướng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam cũng phát triển quy mô, thay thế dần năng lượng có nguồn gốc hóa thạch, đề án cũng chú trọng quy hoạch phát triển điện mặt trời và điện gió trên địa bàn tỉnh.

Đối với công nghiệp sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, trên cơ sở tận dụng lợi thế tự nhiên của tỉnh Vĩnh Long có bức xạ năng lượng mặt trời cao (khoảng 4,67 kWh/m<sup>2</sup>/ngày) và triển khai thực hiện chính sách ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng

tái tạo và năng lượng sạch của Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực này, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đối với công nghiệp sản xuất năng lượng điện gió, qua khảo sát của các nhà đầu tư tại một số địa điểm của tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt là tuyến sông Cổ Chiên kéo dài từ địa bàn huyện Long Hồ đến huyện Vũng Liêm có tiềm năng và lợi thế để phát triển các dự án điện gió hiệu quả. Qua đánh giá sơ bộ, khu vực trên có khả năng đầu tư các dự án điện gió lớn. Các dự án đầu tư phát triển điện gió chiếm rất ít diện tích đất (chỉ phần chân trụ tuabin gió), có thể bố trí ven sông, bãi bồi hoặc xen với trồng trọt, nuôi trồng thủy sản nên thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời có thể xây dựng mô hình điện gió kết hợp du lịch sinh thái; phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Việc quy hoạch phát triển năng lượng điện gió trên địa bàn tỉnh nhằm xác định cụ thể các khu vực tiềm năng, dành quỹ đất ưu tiên phát triển điện gió, tạo thuận lợi trong thu hút các nhà đầu tư sản xuất điện gió, thu hút được các dự án điện gió có vốn đầu tư rất lớn, đảm bảo khai thác hiệu quả tiềm năng và đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

Để thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp nói riêng và các mục tiêu thuộc ngành công thương nói chung, đề án đã dự kiến nguồn vốn thực hiện cho giai đoạn 2018 - 2025 là hơn 833 tỷ đồng, trong đó có lồng ghép thực hiện từ nguồn vốn của các đề án như: Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực xuất khẩu, Đề án Tổ chức lại ngành sản xuất gạch gốm tỉnh Vĩnh Long; Đề án Nâng cao chuỗi giá trị ngành sản xuất gốm

đó tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020; Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh; Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Long; Đề án Thực hiện chương trình cấp điện nông thôn theo Quyết định 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Đề án Phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh...

Về giải pháp, đề án thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp tổng hợp, để nâng cao hiệu quả thực hiện như: Nhóm giải pháp quản lý quy hoạch; nhóm giải pháp xây dựng chính sách khuyến khích; nhóm giải pháp hỗ trợ; nhóm giải pháp về tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính; nhóm giải pháp tạo môi trường bình đẳng; nhóm giải pháp bảo vệ môi trường.

Với sự quan tâm bố trí các nguồn lực để thực hiện đề án tái cấu trúc ngành công thương của tỉnh và sự phấn đấu nỗ lực của toàn ngành công thương, công nghiệp tỉnh Vĩnh Long sẽ tăng trưởng bền vững, phát triển chuyển dịch cơ cấu đúng định hướng và đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà./

# PHÁT TRIỂN CHỈ DẪN VÀ ĐỊNH HƯỚNG

TS. NGUYỄN VĂN LIÊM  
PGD. Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

*Hiện nay, yêu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu là các loại sản phẩm hàng hóa nói chung, các loại nông sản thực phẩm nói riêng cần phải có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, nhãn hiệu hàng hóa phải được các cơ quan chức năng nhà nước chứng nhận, bảo hộ. Do đó, để nâng cao giá trị và tăng sức cạnh tranh cho các mặt hàng nông sản hàng hóa, thì việc xây dựng chứng nhận chỉ dẫn địa lý là rất quan trọng.*

**C**hi dẫn địa lý (CDĐL) là những chỉ dẫn về hàng hoá bắt nguồn từ lãnh thổ của một thành viên hoặc từ khu vực hay địa phương thuộc lãnh thổ đó, có chất lượng, uy tín hoặc đặc tính nhất định chủ yếu do xuất xứ địa lý. Đây là một đối tượng sở hữu công nghiệp tương đối mới so với các đối tượng truyền thống như sáng chế và nhãn hiệu. Hay nói cách khác, CDĐL các sản phẩm nông sản dùng để phân biệt một sản phẩm hàng hóa xuất xứ từ lãnh thổ của một nước thành viên hoặc một vùng hay địa phương có chất lượng, uy tín hoặc các tính chất đặc thù khác của sản phẩm có được nhờ xuất xứ địa lý của chúng.

## Hiệu quả từ CDĐL của bưởi Năm Roi

Ngày 29/8/2013, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Quyết định số 2064/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00036 cho sản phẩm bưởi Năm Roi "Bình Minh". Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long là cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý "Bình Minh" cho sản phẩm bưởi Năm Roi. Chỉ dẫn địa lý "Bình Minh" được áp dụng cho sản phẩm bưởi Năm Roi trồng tại các xã Mỹ Hòa, Mỹ Thuận, Đông Bình, Đông Thành, Đông Thạnh, Thuận An và thị trấn Cái Vồn thuộc huyện Bình Minh nay là thị xã Bình Minh.

Từ khi có được chứng nhận CDĐL, bưởi Năm Roi Bình Minh - Vĩnh Long đã được nhiều người yêu thích